

Sóc Trăng, ngày tháng 3 năm 2021

Số: /STNMT-VP
V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 37/KH-UBND, ngày 10/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021

Kính gửi: Lãnh đạo các Phòng thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc Sở.

Căn cứ Kế hoạch số 37/KH-UBND, ngày 10/03/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, triển khai thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021.

Tuyên truyền đẩy mạnh các hoạt động cụ thể nhằm để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, viên chức, người lao động và người sử dụng lao động trong việc thực hiện các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đề nghị lãnh đạo các phòng thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc Sở, tổ chức quán triệt Kế hoạch số 37/KH-UBND, ngày 10/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, triển khai tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021. Thời gian tổ chức từ ngày 01 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 năm 2021 với chủ đề: “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ, rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”.

(Đính kèm theo Kế hoạch số 37/KH-UBND, ngày 10/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng).

Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục góp phần nâng cao ý thức, nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện Luật an toàn, vệ sinh lao động và Chỉ thị số 29 –CT/TW, ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Tùy theo chức trách nhiệm vụ được giao, Lãnh đạo các phòng thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc Sở, phối hợp tuyên truyền, kiểm tra liên ngành về an toàn, vệ sinh lao động và tham gia Lễ phát động Tháng hành động tại địa phương. Đồng thời kết hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở; Ban chấp hành Đoàn

Thanh niên cơ sở, Sở Tài nguyên và Môi trường phát động phong trào “Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động” tại cơ quan, đơn vị.

Giao Trung Tâm Quan Trắc TNMT treo băng rôn trước trụ sở làm việc của cơ quan với khẩu hiệu “*Nhiệt liệt hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021*” hoặc sử dụng băng điện tử chạy chữ theo phụ lục (trang 5) các khẩu hiệu gửi kèm kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 10/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

Giao Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đôn đốc các Phòng thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc Sở phối hợp triển khai, tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả về Văn phòng Sở để tổng hợp, gửi báo cáo về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. **(trước ngày 31/5/2021)**

Nơi nhận:

- Sở LĐTB&XH tỉnh;
- Như trên;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC